



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ
โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - หนองคาย
ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙)
ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับโครงการ นั้น

เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาโครงการ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ

ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเทพราช ๓ โรงแรมชั้นธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ พร้อมทั้งเปิดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสนอแนะที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการ

กรมทางหลวง จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสิทธิชัย บุญสะอาด)

วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง